

ปัตตาเลียน Heiniger มีครบรองรับทุกสายพันธุ์

Heiniger
quality **+** swiss made

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคย หลังจากห่างหายกันไปพักนี้ เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคกันนิดหน่อย ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกเดือนเหมือนเดิมนะครับ ดังนั้นในฉบับนี้ผมขออัปเดตรายการสินค้าล่าสุดที่ทางร้านของเรา นำเข้ามาให้บริการกับลูกค้าทุกๆ ท่านในช่วงที่ผ่านมาน้อยละกันนะครับ

คงต้องยอมรับกันเลยว่าตอนนี้กระแสการสร้างรีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด กำลังบูมสุดขีด ลูกค้าหลายท่านได้โทรติดต่อเข้ามาทางร้านของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดขน แกะ ตัดขนม้า และตัดขนอัลปาก้า ตอนแรกผมก็งงๆ อยู่เหมือนกันครับว่าตัวอัลปาก้าหน้าตาเป็นยังไง ก็เลยไป search หาข้อมูลใน internet หน้าตาของตัวอัลปาก้ามันเป็นแบบนี้ครับ



www.mamagroomingshop.com



จากนั้นผมได้ติดต่อสอบถามไปยังบริษัท Heiniger ที่สวีตเซอร์แลนด์ เพื่อสอบถามว่าปัตตาเลี่ยนที่ใช้สำหรับตัดขนแกะที่ผมได้นำเข้ามาขายก่อนหน้านี้สามารถตัดขนอัลปาก้าได้ไหม? คำตอบที่ทาง Heiniger ตอบกลับมาก็คือ สามารถใช้ปัตตาเลี่ยนตัดขนแกะได้ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ควรใช้ใบมีดสำหรับตัดขนอัลปาก้าโดยเฉพาะจะดีกว่า

นอกจากนี้ยังมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งมาสอบถามว่ามีปัตตาเลี่ยนตัดขนม้าแบบไร้สายไหม? ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ Heiniger เพิ่งเริ่มจำหน่ายปัตตาเลี่ยนตัดขนม้าแบบไร้สายพอดี สรุปลงแล้วไปๆ มาๆ ผมต้องสั่งปัตตาเลี่ยนของ Heiniger เกือบครบทุกรุ่นเลย ดังนั้นผมขอสรุปง่ายๆ เลยละกันนะครับ ว่าปัตตาเลี่ยนของ Heiniger สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

- กลุ่มปัตตาเลี่ยนตัดขนม้า ซึ่งปัตตาเลี่ยนในกลุ่มนี้ก็จะสามารถตัดขนวัวได้ ได้แก่ รุ่น Delta 3, Xperience และ Xplorer
- กลุ่มปัตตาเลี่ยนตัดขนแกะ ซึ่งสามารถตัดขนอัลปาก้าได้อีกเช่นกัน ได้แก่ รุ่น Xpert



Delta 3



Xperience



Xplorer



Xpert

ถ้าท่านลองสังเกตดูปัดตาเลี่ยนแต่ละรุ่นของ Heiniger คุณะครับ ดูเผินๆ มันหน้าตาคล้ายกันมาก แต่จริงๆ แล้วปัดตาเลี่ยนตัดขนม้ากับตัดขนแกะต่างกันที่ตรงใบมีดครับ ซึ่งใบมีดตัดขนม้าจะมีร่องฟันใบมีดที่ถี่ละเอียดกว่าใบมีดตัดขนแกะที่ร่องฟันห่างและยาว เพราะขนแกะนั้นมีความสกปรกมากกว่าขนม้าและวัว



ใบมีดตัดขนม้า

ใบมีดตัดขนแกะ

นอกจากนี้ใบมีดตัดขนแกะยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งใบมีดจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการตัดขนแกะแต่ละพันธุ์ รวมถึงอัลปาก้าอีกด้วย ก่อนจะซื้อช่วยบอกรายละเอียดให้ผมรู้จักด้วยนะครับ ผมจะได้แนะนำใบมีดได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน

เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปัดตาเลี่ยนตัดขนม้าและตัดขนแกะ ผมจึงได้ทำสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิคของปัดตาเลี่ยนแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Model	Delta 3	Xperience	Xplorer	Xpert
รูปภาพ				
ประเภทการตัด	ตัดขนม้า, วัว	ตัดขนม้า, วัว	ตัดขนม้า, วัว	ตัดขนแกะ, อัลปาก้า
ระดับความเร็ว	3 ระดับ	1 ระดับ	1 ระดับ	1 ระดับ
ความเร็วในการตัด (รอบต่อนาที)	2100, 2800, 3200	2,500	2,450	2,500
ความดังของเสียง dB(A)	72, 75, 78	70	65	79
ประเภทสายไฟ	มีสาย	มีสาย	ไร้สาย	มีสาย
กำลังไฟฟ้า (W)	180	200	200	200
น้ำหนัก (kg.)	1.32	1.25	0.99	1.18

ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับ ปัตตาเลียน Heiniger ทุกรุ่น ทางร้านของเรารับประกัน 2 ปีเต็มนะครับ ไม่ต้องส่งกลับไปซ่อมที่สวิส ผมมีอะไหล่ครบทุกชิ้น ลองไปสัมผัสปัตตาเลียนตัวจริง ๆ ที่ร้านได้เลยนะครับ ตอนนี้มีครบทุกรุ่นเลย สนใจสอบถามราคาพิเศษกับคุณอิสริย์ 081-5675877 ได้เลยครับ

นอกจากนี้ร้านของเรายังสามารถกลับคมใบมีดปัตตาเลียนตัดขนแกะและใบมีดปัตตาเลียนตัดขนม้าได้อีกด้วยนะ ร้านลับคมร้านอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้ แต่ร้านมะหมากรูมมิ่งชอบ “ลับไม่คม ไม่คิดตั้งค์”

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสินค้าดี ๆ ที่ร้านมะหมากรูมมิ่งชอบได้นำเข้ามาบริการลูกค้าทุกท่าน ผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านบ้างนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop

www.mamagroomingshop.com